



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ในสายงานบริหารของเทศบาลตำบลชากไทย

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานบริหารของเทศบาลตำบลชากไทย ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรวมคะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร คะแนนข้อเขียนและคะแนนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลชากไทย เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ ดังนี้

ได้ลำดับที่	ตำแหน่ง/ ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง	เทศบาล/ จังหวัด	คะแนน				
				สมรรถนะหลักฯ (๑๐๐)	ข้อเขียน (๑๐๐)	คุณสมบัติ ประวัติรับราชการ (๑๐๐)	รวม (๓๐๐)	คิดเป็นร้อยละ
๑.	<b>ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ ๗ (นักบริหารงานช่าง ๗)</b> นายบรรพต สุระการณ	หัวหน้ากองช่าง ๖ (นักบริหารงานช่าง ๖)	ตำบลชากไทย จันทบุรี	๘๐.๔๒	๖๒	๗๗.๒๐	๒๑๙.๖๒	๗๓.๒๐

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลชากไทย จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามมีการคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลชากไทยได้

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

/๓. การคัดเลือกครั้งนี้...

๓. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลชากไทยจะขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แสวง วิมุกตายน

(นายแสวง วิมุกตายน)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น